



Title :	สรุปข่าว แม่ฟ้าหลวง" มฟล.ต้อนรับพนักงานกีฬามหาวิทยาลัยไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 4
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ชัยราชนิล, ปีที่ ๑3 ฉบับที่ ๐43๗ หน้า 6
Date :	เดือนสิงหาคม 2554.

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มฟล.ต้อนรับพนักงานกีฬามหาวิทยาลัยไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 4

Mae Fah Luang University, Thailand warmly welcomes all delegates at the 4th Annual Thailand - Malaysia Varsity Game July 20-24, 2011

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2554 โดยมีนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่างๆ ทั้งจากไทย

และมาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 150 คน ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดให้มีพิธีเปิดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 โดยหวังให้กิจกรรมนี้มีส่วนสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมาเลเซีย เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือต่างๆ ในระดับผู้บริหาร และกระชับความสัมพันธ์ของเยาวชนทั้งสองชาติให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น



Title :	มฟล. เร่งเครื่องก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน เตรียมมรทสอนด้วยภาษาจีน
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เช้าวันอาทิตย์, วันที่ 23 ม.ย.ที่ 0437 หน้า 6
Date :	เดือนสิงหาคม 2554

มฟล. เร่งเครื่องก้าวสู่ ‘ประชาคมอาเซียน’ เตรียมมรทสอนด้วยภาษาจีน

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง ASEAN Economic Community : ของใกล้ตัว ให้แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และ พนักงาน วิทยากรโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคาร พูลตำรวจเอกเกา สารสิน เพื่อให้การบริหาร จัดการต่างๆ และการจัดการเรียนการสอน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วน ที่จะพัฒนานักศึกษาให้พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เนื้อหาในการบรรยาย พูดถึงที่มาของการรวมกลุ่มอาเซียน และข้อตกลงต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้ง ด้านบวกและด้านลบ เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างมีเสรีหรือการเคลื่อนย้าย การลงทุนอย่างมีเสรี ส่วนหนึ่งตลาดงานของบัณฑิตไทยก็จะกว้างขึ้น หากมีความสามารถก็ออกไปทำงานทำในประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้คล่องตัวมากขึ้น ขณะเดียวกันแรงงานมีฝีมือ ระดับสูงของประเทศอื่นๆ ก็มีเสรีที่จะเข้ามาทำงานทำในเมืองไทยได้เช่นกัน





Title :	อธิการบดี มฟล. พากภาคการเมืองตีโจทย์การศึกษาให้แตก
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เช้ารายวัน, ปีที่ 23 ฉบับที่ 0437 หน้า 6
Date :	เดือนสิงหาคม 2554.

อธิการบดี มฟล. พากภาคการเมืองตีโจทย์การศึกษาให้แตก

อธิการบดี มฟล. พากภาคการเมืองตีโจทย์การศึกษาให้แตก ย้ำโอกาสทางการศึกษา ไม่ใช่แค่ได้เรียน ปัญหาการศึกษาไทยคือขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เดือนเหลือเวลา 3 ปี เตรียมกำลังคนสู่ประชาคมอาเซียน

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พากถึงพรรคการเมืองต่างๆ ในการออกแนวนโยบายการศึกษาว่า ต้องดูที่รากเหง้าของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา หากไม่เข้มแข็งก็ทำให้ระดับอุดมศึกษาทำงานลำบาก จึงอยากเห็นการพัฒนาการศึกษาโดยภาพรวมและมีความตั้งใจอย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำเพื่อเรียกคะแนนนิยมเท่านั้น ต้องไม่ใช่เพียงกำหนดนโยบายขึ้นมาเลื่อนลอย แต่ต้องมียุทธศาสตร์หรือแผนรองรับ มีความเป็นไปได้ปฏิบัติได้จริงด้วย

และมีความเห็นว่า เรื่องโอกาสทางการศึกษานั้น ไม่ใช่โอกาสที่จะได้เรียนเท่านั้น แต่ปัญหาการศึกษาไทยคือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ